

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับจด
ทะเบียนพรรคสมาชิก-ช่วยชาวนา เป็นพรรคการเมืองตามความใน
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังปรากฏรายการท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๑

พ. สุวรรณรัฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรรคการเมือง

เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๓

ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๑๒

ชื่อพรรคการเมือง

สามชีพ - ช่วยชาวนา

ทะเบียนเลขที่

๖/๒๕๑๑

วันรับจดทะเบียน

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๑

ภาพเครื่องหมาย

พรรคการเมือง



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บ้านเลขที่ ๗๕/๒ ตรอก/ซอย

สุคันธาราม ถนนพระราม ๕ ตำบลสวนจิตรลดา อำเภอดุสิต จังหวัด
พระนคร

ชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง

พระช่วง เกษตรศิลปการ

ชื่อรองหัวหน้าพรรคการเมือง

นายแผ้วพันธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พลเรือโท สุนทร สุนทรนาวิน

ชื่อเลขาธิการพรรคการเมือง

นายล้วน เวกชาติกานัน

ชื่อรองเลขาธิการพรรคการเมือง

นายประเสริฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ชื่อกรรมการอำนวยการอื่น

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดาการ

นายสว่าง จารุศร

นายชาติ วัฒนางกูร

นายเขียน ดอกไม้

นายลาก เงินดี
นางสาววลี จารุศร
นายประยูร จามิกร
นายสุชาติ ศิริสูตร
นางสาวสายสมร เอี้ยวสกุล
นายอรรถ อรรถไกรสวัสดิ์

นโยบายและวิธีดำเนินการของพรรค

เพื่อที่จะให้ชาติไทยบรรลุถึงซึ่งระบอบเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์และมั่นคง ประกอบกับปรารถนาจะให้คนไทยได้รับสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยในฐานะเจ้าของประเทศ พรรคสัมมาชีพ - ช่วยชาวนา จึงขอประกาศกำหนดนโยบายอันเป็นอุดมคติของ พรรค ซึ่งเจตนาจะช่วยเหลือประชาชนตามกาลสมัย เพราะรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติไว้มิให้ ผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรี เมื่อเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ก็ยอมเป็นรัฐบาลไม่ได้ ฉะนั้นผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองต่าง ๆ ในขั้นต้นได้แต่ร่วมใจกันเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินงานในการที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม และเพื่อร่วมกันจนเป็นเสี่ยงข้างมาก รัฐบาลก็ยอมจะต้องคล้อยตามความต้องการของผู้แทนราษฎร

ฉะนั้นในระยะนี้ “พรรคสัมมาชีพ - ช่วยชาวนา” จึงไม่ปรารถนาจะแสวงอำนาจที่จะตั้งตัวเป็นรัฐบาล แต่มีนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวนาให้มีฐานะสมแก่หมู่ชนที่ยกย่องว่า เป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติ

และช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยไม่พอแก่การครองชีพทั้งหลาย จะพยายามช่วยเหลือทั้งในและนอกรัฐสภา โดยเฉพาะใน ๓ ด้าน

๑. ด้านความรู้ จะต้องอบรมและสอนให้ประชาชนส่วนมากซึ่งเป็นคนงานได้รู้ความหมายแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งนอกจาก “จะรักษาไว้ซึ่งระบอบการปกครองเสรีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ยังจะต้องให้รู้หน้าที่และสิทธิในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะทราบได้ที่ประชาชนส่วนมากขาดความรู้ในสิทธิของตน ตรานั้นก็ยังไม่มีการระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ต่อเมื่อประชาชนส่วนมากซาบซึ้งในสิทธิของตนและใช้สิทธินั้นอย่างถูกต้อง นั่นแหละประชาชนชาวไทยจึงจะมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์

“พรรคสัมมาชีพ - ช่วยชาวนา” จึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนส่วนใหญ่ คือ ชาวนา ซาบซึ้งในหน้าที่และสิทธิของตนในระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้

๒. ด้านการศึกษา ด้วยเหตุที่ลูกหลานชาวนาส่วนมากที่สุดได้รับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนประชาบาล ส่วนมากเพียงชั้น ป. ๔ (ถึงชั้น ป. ๗ มีน้อย) จึงมีความจำเป็นที่จะให้โรงเรียนประชาบาลมีประสิทธิภาพสูงให้นักเรียนรู้การศึกษาเบื้องต้นอย่างจริงจัง มิฉะนั้น จะไม่สามารถใช้วิธีการปลูกข้าวทำนาแบบแผนใหม่ อันมีวัตถุประสงค์ที่เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ • ซึ่งจะเป็นโยบายให้แก่ชาวนาและเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วย

“พรรคสัมมาชีพ—ช่วยชาวนา” จะเรียกร้องให้โรงเรียนประชาบาล อยู่ในความควบคุมของหน่วยราชการที่ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา โดยตรง

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา “พรรคสัมมาชีพ—ช่วยชาวนา” จะสนับสนุนให้มีการแพร่หลายยิ่งขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง อาชีวศึกษา “พรรคสัมมาชีพ—ช่วยชาวนา” จะสนับสนุนให้ขยายไปตาม จังหวัดต่าง ๆ ให้มากที่สุด และพร้อมที่จะส่งเสริมครูอาชีวศึกษาให้มี สมรรถภาพอย่างจริงจัง เพื่อนักเรียนลูกหลานชาวนาจะได้ใช้หลัก วิชาการเกษตรและวิชาชีพอื่น ๆ ให้เป็นประโยชน์ในอาชีพมากขึ้นเป็น ลำดับ

ฉะนั้น “พรรคสัมมาชีพ—ช่วยชาวนา” จึงมีนโยบาย ซึ่งในรัฐสภา จะเรียกร้องให้รัฐบาลเอาใจใส่และส่งเสริมให้โรงเรียนประชาบาลมี สมรรถภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ ส่วนนอกสภาจะสอดส่อง คุดูแลช่วยรัฐบาลให้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งจะหาทางช่วยครู ประชาบาลให้มีฐานะดียิ่งขึ้นเพื่อเสนอให้รัฐสภาช่วยเหลือ ซึ่งในที่สุด ก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาวนาและอาชีพอื่นทั่วไป

๓. ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อสำคัญที่สุด “พรรคสัมมาชีพ—ช่วย ชาวนา” จะเรียกร้องให้รัฐบาลที่จะตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินตาม นโยบายที่รัฐบาลปัจจุบันได้วางไว้ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๒ ทว่า “จะให้รายได้ประชาชนต่อบุคคลสูงขึ้น และเสมอภาคยิ่งขึ้น” ซึ่ง หมายความว่า ผลของการพัฒนาจะต้องแจกจ่ายให้ทั่วหน้ากัน ไม่ใช่ เป็นประโยชน์แต่เฉพาะคนกลุ่มน้อยที่เป็นคนมั่งมีเท่านั้น แต่จะต้อง

เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ด้วย คือ คนงานที่เป็นกรรมกรรับจ้าง เสมียนพนักงาน รวมทั้งข้าราชการผู้น้อย ผู้รับเงินเดือนจะต้องมีรายได้สูงขึ้นตามนโยบายที่ได้วางไว้ ส่วนชาวนาที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างก็ต้องให้ได้รับความเสมอภาค เพราะรัฐบาลปัจจุบันได้วางนโยบายไว้ว่า ชาวนาจะต้องมี “ฐานะทัดเทียมกับอาชีพอื่น ๆ” มิใช่จะให้ทัดเทียมแต่เฉพาะสถาบันชาวนาต่าง ๆ ซึ่งมีน้อยที่สุดเท่านั้น นั่นคือ ต้องให้ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ในราคาสูงขึ้น จึงจะทำให้ชาวนา ทั่ว ๆ ไป มีฐานะทัดเทียมกับอาชีพอื่นได้

ตามข้อเสนอแนะของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ว่า “ควรกำหนดพรีเมียมในระดับอันสมควร เพื่อให้ราคาภายในโดยเฉพาะข้าวเปลือกดีขึ้นพอประมาณ อันจะส่งเสริมให้ชาวนามีรายได้มากขึ้น ซึ่ง “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” เห็นว่า ราคาข้าวเปลือกนั้นควรสูงพอที่จะคุ้มต้นทุนการผลิตกับค่าครองชีพ จึงจะทำให้ฐานะของชาวนาทัดเทียมอาชีพอื่น ๆ ตามนโยบายที่วางไว้ได้ ทั้งจะต้องใช้พรีเมียมเป็นเครื่องมือ สำหรับประกันราคาข้าวให้คงที่ในระดับพอสมควร จึงจะเป็นเครื่องจูงใจให้ชาวนาผลิตข้าวมากขึ้น จึงจะกล้างทุนซื้อปุ๋ยมากขึ้น เพราะราคาข้าวดีจะมีกำไรงาม ทำให้มีเงินเหลือพอที่จะช่วยให้ลูกหลานบุกเบิกที่ดินแยกออกไปตั้งรากฐานเป็นชาวนาต่อไป ทำให้มีการผลิตข้าวมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเนื่องด้วยพลเมืองทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้พากันวิตกว่า ข้าวเหลือใช้ส่งออกนอกประเทศจะลดลงเป็นลำดับ จนในที่สุดจะไม่มีส่งออกเลย ซึ่งจะกระทบกระเทือนเศรษฐกิจ

เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๓

ราชกิจจานุเบกษา

๓ มกราคม ๒๕๑๒

กิจอย่างค้ำึงไม่ถึง แต่ “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” เชื่อว่าจะแก้
ปัญหาได้ ถ้าได้มีโครงการระยะยาว ตามแนว ๓ ประการ

ประการที่ ๑ ต้องรับเร่งจัดสรรประเภทที่ดินและช่วยให้ชาวนาบุก
เบิกขยายที่ทำนาออกปีละ ๑ ล้านไร่ เพียงพอสำหรับการบริโภคของ
ราษฎรที่เพิ่มขึ้นปีละ ๑ ล้านคน (๑ ไร่ ต่อ ๑ คน)

ประการที่ ๒ โดยได้ราคาดีเป็นการจูงใจ และทำแปลงสาธิต
(แปลงตัวอย่าง) อย่างกว้างขวาง เพื่อให้การใช้ปุ๋ยแพร่ออกไปทั่ว
ประเทศ จะทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นจากไร่ละ ๒๕-๒๖ ถึง เป็น
ไร่ละ ๔๐ ถึง ซึ่งใน ๑๐ ปี ข้างหน้า จะทำให้มีข้าวเหลือใช้ ๒ ล้านตัน
ขึ้นไป

ประการที่ ๓ จะเร่งรัดให้นำผลการค้นคว้าของกรมการข้าวมาใช้ให้
แพร่หลายยิ่งขึ้น เช่น การใช้ข้าวพันธุ์ดีซึ่งเหมาะแก่พื้นที่ การทดลอง
ของกรมการข้าวได้ผลไร่ละ ๑๐๐ ถึงเท่ากับข้าวมหัศจรรย์ของฟิลิปปินส์
แต่ในประเทศไทยยังไม่สามารถนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ได้ เพราะราคา
ข้าวเปลือกต่ำเมื่อเทียบราคาปุ๋ย แต่จะนำข้าวมหัศจรรย์ของฟิลิปปินส์
มาใช้ในประเทศไทยก็ไม่ได้ เพราะคุณภาพต่ำไม่ต้องกับลักษณะข้าว
ไทยที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก ถ้าต้องการได้ผลผลิตสูงต้องใช้ข้าวที่มีฟาง
น้อย ต้นเตี้ย ฉะนั้นจะสำเร็จสมประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อบังคับน้ำชลประทาน
ให้ได้เรียบร้อย จึงจำเป็นต้องรับเร่งสร้างระบบकुคลองส่งน้ำ ซึ่ง
แม้เขื่อนเจ้าพระยาได้สร้างเสร็จมานานแล้ว ก็ยังใช้น้ำชลประทานอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงไม่ได้ และเพื่อจะได้ใช้น้ำชลประทานให้ได้ประโยชน์

อย่างเต็มที่ ก็ควรจะมีโครงการปรับที่ดินสำหรับปลูกพืชหน้าแล้งด้วย ซึ่งจะต้องเป็นพืชอื่น ๆ นอกจากข้าวที่เป็นอาหารมนุษย์โดยตรงหรือทางอ้อม เช่น ข้าวโพด กับถั่วต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งควรจะส่งเสริมให้ผลิตมากกว่าเป้าหมายของแผนการเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๒ ซึ่งกะว่าจะเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรปีละ ๔ % แต่ใน ๔ % นั้น รวมทั้งข้าวและผลการเกษตรที่ไม่เป็นอาหารมนุษย์ เช่น ยางพารา ฝ้าย และปอ ฉะนั้น ในเป้าหมายจะเป็นอาหารต่าง ๆ นอกจากข้าวไม่ถึงปีละ ๒ % แต่พลเมืองเพิ่มขึ้นปีละ ๓ % อันหมายความว่า อาหารอื่น ๆ จะไม่พอ กับความต้องการของพลเมืองที่ย่อมจะทำให้ราคาสูงขึ้นเป็นลำดับ และแม้ราคาข้าวจะต่ำค่าครองชีพก็ต้องสูงขึ้น เพราะราษฎรไม่ได้บริโภคแต่ข้าวอย่างเดียว ต้องมีอาหารอื่นประกอบโดยเฉพาะเนื้อสัตว์

ฉะนั้น “พรรคสัมมาชีพ—ช่วยชาวนา” จึงมีนโยบายเรียกร้องให้รัฐบาลบำรุงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปศุสัตว์มากขึ้นเป็นลำดับ โดยใช้ผลผลิตอย่างข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นอาหาร ซึ่งส่วนมากถูกส่งไปเลี้ยงสัตว์ในประเทศอื่น ปศุสัตว์ที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวนาก็คือ โค กระบือ ซึ่งชาวนาส่วนมากยังต้องใช้ในการทำนา และเมื่อหมดอายุงานก็ยังเป็นอาหารอีกด้วย จึงควรบำรุงส่งเสริมให้มีจำนวนมากขึ้นเพียงพอับความต้องการสำหรับทำนาโดยมีบริการผสมเทียมดุจดุเดียวกับ ผสมเทียมโค ที่มีอยู่แล้วประกอบกับปราบปรามลักลอบฆ่าลูกและแม่กระบือ และการโจรกรรมซึ่งทำให้ชาวนาได้รับความเดือนร้อนอย่างยิ่ง ฉะนั้นผู้ทำผิดกฎหมายในการนี้ควรได้รับโทษหนักขึ้นเป็นพิเศษ

สำหรับภาคอีสานที่ไม่อยู่ในโครงการชลประทานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะสนับสนุนเรียกร้องให้เร่งสร้างระบบคลองคูส่งน้ำสำหรับใช้น้ำจากเขื่อน และอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่ไหนไม่มีเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำก็ควรขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการทำนาตามแบบที่สำเร็จผลมาแล้วที่จังหวัดอุดรธานี และจะส่งเสริมให้ปลูกข้าวฟ่างในที่ดอนมากขึ้น เพื่อใช้เลี้ยงสุกร ซึ่งจะทำให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้นอย่างแน่นอนและมั่นคง เพราะความต้องการสุกรจะมีมากขึ้นเป็นลำดับ

ฝ่ายการประมง ด้วยเหตุที่ชาวนาส่วนมากอยู่ห่างไกลจากทะเล “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะสนับสนุนให้มีการค้นคว้าหาหนทางให้มีปริมาณปลาน้ำจืดมากขึ้น เช่น การเลี้ยงปลาในนาตามแบบที่ใช้ได้ผลดีในอินโดนีเซีย ส่วนการประมงทางทะเล “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะจัดการส่งเสริมให้มีการจับปลาตามวิธีการแผนใหม่ และป้องกันต่างชาติไม่ให้เข้ามาจับปลาในน่านน้ำของเราอย่างเด็ดขาดยิ่งขึ้น

ในด้านอุตสาหกรรม “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลในการเกษตรเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดนอกพระนคร และโดยเหตุที่กรรมกรส่วนมากเป็นลูกหลานชาวนาที่พากันมาหางานในกรุงเทพฯ “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะต้องช่วยกรรมกรให้ได้ค่าแรงสูงพอกับการครองชีพ การพัฒนาใด ๆ ก็จะต้องได้รับส่วนให้มีรายได้สูงขึ้นตามลำดับ ตามระบบนายทุนปัจจุบันที่ปรากฏในประเทศที่พัฒนามาแล้ว และตามจุดประสงค์ของแผนการเศรษฐกิจที่จะให้ “รายได้ต่อบุคคลสูงขึ้นและเสมอภาคยิ่งขึ้น” เพื่อ

ป้องกันรักษาผลประโยชน์ของกรรมกร ซึ่งส่วนมากเป็นลูกหลานชาวนา “พรรคสัมมาชีพ—ช่วยชาวนา” จะสนับสนุนให้มีการตั้งสมาคมกรรมกรในอาชีพต่าง ๆ ดุจเดียวกับประเทศพัฒนา

ดังได้กล่าวมาแล้ว “พรรคสัมมาชีพ—ช่วยชาวนา” ไม่ปรารถนาจะแสวงอำนาจตั้งตัวเป็นรัฐบาล แต่มีนโยบายที่จะเอาใจใส่โดยเฉพาะในปัญหาการเมืองที่เกี่ยวกับชาวนาและการเกษตรซึ่งไม่เป็นส่วนอย่างเด่นชัดในนโยบายของพรรคการเมืองอื่น ๆ ปัญหาการเมืองที่กระทบกระเทือนชาวนาและการเกษตรของประเทศชาติอย่างสำคัญที่สุด มีอยู่ ๒ ประการ

ประการที่ ๑ การประกอบอาชีพของชาวนาก็เหมือนมนุษย์ทั้งหลาย คือ ต้องการให้มีรายได้สูงซึ่งสำหรับชาวนาก็หมายความว่า ต้องการให้ขายข้าวให้ได้ราคาดี และที่ไม่ได้ตามความต้องการก็เพราะถูกเก็บภาษีซ้อนไม่เป็นธรรมและขาดความเสมอภาค ถ้าชาวนาทัวไปซาบซึ่งรู้จักใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญก็จะเรียกร้องเอาได้อย่างแน่นอน เมื่อชาวนายังไม่รู้จักสิทธิของตนและใช้สิทธิไม่เป็น “พรรคสัมมาชีพ—ช่วยชาวนา” ก็จะต้องทำหน้าที่แทนชาวนาในเมื่อได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนราษฎร เพื่อนำสิ่งที่ชาวนาประสงค์ไปเสนอรัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

ประการที่ ๒ ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือ การผลิตข้าวให้เพียงพอกับการใช้ภายใน และส่งออกนอกประเทศเป็นปัญหาที่ “พรรคสัมมาชีพ

—ช่วยชาวนา” เห็นว่า “ไม่ได้รับการเหลียวแลเพียงพอจากรัฐบาลตามสมควร ในปัจจุบันการค้นคว้าทดลองไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบัน หรือกระทรวงเดียว แต่ถูกกระจัดกระจายไปหลายกระทรวง ทบวงกรม ซึ่งต่างคนต่างดำเนินงานตามนโยบายของตนและในบางกรณีเป็นนโยบายที่ขัดแย้งกันชัด ๆ แต่ก็ไม่มีใครตัดสินใจว่า ควรทำอย่างไรแน่ กลับต่างคนต่างทำกันตามอำเภอใจทำให้สิ้นเปลืองเงินแผ่นดินโดยใช้เหตุ และไม่มีเป้าหมายปลายทางที่แน่นอนแต่อย่างใด “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จึงเห็นว่า ควรมีโครงการระยะยาวตามแนวที่เสนอ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันเดียว จึงจะประสานงานให้เข้าแนวอันเดียวกันได้

อันโครงการระยะยาวตามแนวนโยบายเช่นนี้ ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๒ ซึ่ง “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” เห็นว่า ที่มีเป้าหมายให้ผลผลิตด้านเกษตรเพิ่ม ปีละ ๔% เทียบกับการเพิ่มผลผลิตในด้านอุตสาหกรรม ถึง ๑๐% นั้น ไม่สมดุลงัน จึงควรมีการลงทุนในด้านเกษตรมากขึ้น ฉะนั้น “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จึงมีนโยบายที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลที่จะตั้งขึ้นใหม่พิจารณาแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๒ เสียให้ถ่องแท้ และแก้ไขเป้าหมายให้มีการเพิ่มผลผลิตในด้านเกษตรให้มากขึ้น มิฉะนั้นนโยบายที่จะให้รายได้ต่อบุคคลสูงขึ้น และเสมอภาคยิ่งขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ชาวนาก็จะยากจนอยู่นั่นเอง

ถ้าสมาชิก “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” ได้รับเลือกตั้งไปนั่งในรัฐสภาก็จะได้มีโอกาสอภิปรายโน้มน้าวให้สมาชิกพรรคอื่น ๆ สนับสนุน

ส่วนใด ๆ ในนโยบายของพรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา ที่เห็นว่าจะเป็นที่ประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย ส่วน “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” ก็จะสนับสนุนส่วนใด ๆ ของพรรคอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคู่จเดียวกัน

ส่วนนโยบายทั่วไป “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะยกย่องเทอดทูนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เคารพนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และสนับสนุนส่งเสริมศาสนาอื่นและทุกลัทธิประเพณีที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี จะไม่สนับสนุนลัทธิที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองเสรีประชาธิปไตย จะติดต่อกำขายเจริญสัมพันธไมตรีกับทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตและประเทศในเครือสหประชาชาติ

การสาธารณสุข “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะเรียกร้องและสนับสนุนให้รัฐบาลจัดการบริการด้านสาธารณสุขด้วยการจัดตั้งสถานอนามัยประจำตำบล และหมู่บ้านขึ้นให้มากเท่าที่จะทำได้

การคมนาคม “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะช่วยปรับปรุงวิธีการ การเดินรถขนส่งให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

การสาธารณสุขปก ได้แก่ประปา และไฟฟ้า จะพยายามหาทางเรียกร้องให้รัฐบาลจัดให้มีราคาเสมอภาคทั่วราชอาณาจักร

การป้องกันประเทศ “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ทหารของชาติมีสมรรถภาพ และประสิทธิภาพพอสมควรที่จะป้องกันประเทศได้

การป้องกันโจรผู้ร้าย “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะยกย่องและส่งเสริมตำรวจและข้าราชการที่เข้าถึงประชาชน จะหาทางให้ข้าราชการที่ทุจริตต่อประชาชนให้ลดน้อยลงโดยเร็วที่สุด และจะสนับสนุนให้ข้าราชการที่ดีมีสมรรถภาพเพื่อปราบปรามให้ได้ผลยิ่งขึ้น จะสนับสนุนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ให้มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่ง “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” เห็นว่า การที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สามารถปกครองและปราบปรามโจรผู้ร้ายได้ทันทั่วทั้งที่กว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะอยู่ใกล้ชิดราษฎร

ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ “พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา” จะขอร้องให้แยกหน่วยงานของรัฐบาลออกเพื่อความเหมาะสม ไม่ให้งานซ้อนงาน ไม่ให้แต่ละหน่วยทำงานก้าวก้ำกัยกัน หน้าที่เกษตรก็เกษตร หน้าที่ศึกษาก็ศึกษา หน้าที่มหาดไทยก็มหาดไทย มิฉะนั้นแล้ว ข้าราชการจะเกิดมีนายหลายคน ทำให้การทำงานไม่ให้ผลเท่าที่ควรและเสียเงินงบประมาณโดยใช่เหตุ